

ความเชื่อ ความหวัง และการกลับใจใหม่

หลังเหตุการณ์ก่อการร้ายและวินาศกรรม

โดย กองบรรณาธิการ

11 กันยายนไม่เพียงแต่จะเป็นวันที่คนอเมริกันต้องโศกเศร้าอย่างแสนสาหัสกับการถูกวินาศกรรมเท่านั้น แต่มันยังเป็นวันคนอเมริกันทั่วประเทศ “อธิษฐาน” และ “วิงวอน” ต่อพระเจ้าด้วยความเชื่อและศานากลายเป็นหัวข้อข่าวที่ทุกสื่อต่างพูดถึง สำนักข่าว Fox News รายงานว่า “ชาวอเมริกัน ได้ค้นพบพลังแห่งความเชื่ออีกครั้งหนึ่ง”

การแสดงออกที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งที่บ่งบอกว่าคนอเมริกันหันมาตระหนักถึงพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งก็คือการที่สมาชิกสภาองเกรซยื่นเสียงบ่าเคียงไหล่กัน และกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกันในรัฐสภาว่า “ขอพระเจ้าทรงอวยพรอเมริกา”

แม้แต่นั่งสื่อพิมพ์ที่ไม่ใช่ของคริสเตียนอย่างเช่น USA Today ยังลงโฆษณาเต็มหน้าว่า “เพื่อช่วยให้คนอเมริกันพูดต่อพระเจ้าเป็นเสียงเดียวกัน: การอธิษฐานของชนชาติ เพื่อชนชาติ” จัดโดย National Association of Evangelicals (NAE), America’s National Prayer Committer, the National Day of Prayer Task Force และ the Mission America Coalition.

NAE เรียกร้องให้สมาชิกจาก 43,000 คริสตจักรรวมตัวกันเพื่อ “วันอธิษฐานแห่งชาติ” ในวันที่อาทิตย์ที่ 16 กันยายน ประชาชนเองก็แสวงหาคำแนะนำจากผู้นำคริสตจักร ส่วนผู้นำคริสตจักรก็แสวงหาสติปัญญาจากพระเจ้าสำหรับความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นจากการก่อวินาศกรรม

ดร.เจมส์ ค็อบสัน ประธานของฟ็อกซ์ออนเดอะแพมมีลิกกล่าวกับแลรี คิงส์ แห่ง CNN ว่า “อเมริกามีทรัพยากรมากมาย แต่สองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวและความเชื่อถึงเวลาแล้วที่คนอเมริกันต้องหันกลับไปหาสิ่งเหล่านั้น”

ประธานาธิบดีจอร์จ บุช ประกาศให้วันที่ 14 กันยายนเป็น “วันอธิษฐาน” และเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงเวลาพักเที่ยง และในตอนเย็นก็ได้จัดให้มีการอธิษฐาน

อดีตประธานาธิบดีคลินตัน บุช คาร์เตอร์และฟอร์ด ได้เข้าร่วมนมัสการกับประธานาธิบดีบุชที่ Washington National Cathedral ในเย็นวันศุกร์บุชกล่าวว่า “วัตถุประสงค์แห่งความเป็นชาติของเรายังหนักแน่นและมั่นคง แม้บาดแผลและความเจ็บปวดยังคงอยู่ แต่มันกลับนำให้พวกเราอธิษฐานแสวงหาและสัตย์ซื่อ”

บิลลี่ เกรแฮม บอกกับสมาชิกของเขาว่า “วันนี้เราเข้ามามนัสการร่วมกันเพื่อสารภาพต่อพระเจ้า ถึงความจำเป็นของเรา เราต้องการพระเจ้าตั้งแต่เริ่มแรกแต่ในวันนี้เราต้องการพระองค์เป็นพิเศษ” พร้อมทั้งได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมว่า “เราสามารถมองดูมันเป็นความหวังสำหรับ ปัจจุบันและอนาคต มันเป็นความหวังสำหรับปัจจุบันเพราะว่ามันจะนำไปสู่การฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณ สำหรับชนชาติของเรา “เขากล่าวต่อไปว่า “สิ่งที่คุณเราต้องการมากที่สุดคือการฟื้นฟูวิญญาณ เรา ต้องการการฟื้นฟูในอเมริกา พระเจ้าตรัสกับครั้งแล้วครั้งเล่าว่าถ้าเรากลับใจจากบาปของเราและหันมาหาพระองค์ พระองค์ทรงอวยพรเรา”

ที่ตึกเพนตากอน เจ้าหน้าที่ได้มาประชุมอธิษฐานเพื่อระลึกถึงเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย การนมัสการ ถูกจัดขึ้นในตอนบ่ายวันศุกร์ที่ห้องประชุมใหญ่ของตึกเพนตากอน ผู้คนมาประชุมกันอย่างคับคั่ง ทุกคน น้ำตาพร่างพรูเมื่อร้องว่า “ขอพระเจ้าอวยพรอเมริกา”

ชาวอเมริกันทั้ง 50 รัฐมาประชุมพร้อมกันในวันเสาร์เพื่อ “อธิษฐานเผื่ออเมริกา” ซึ่งนำโดยแฟรงคลิน เกรแฮม, เจมส์ คีอปลัน, แม็ก ลูคาโด, บรูซ วิลคินสัน และจอห์น แม็กเวลล์

ผู้นำคริสตจักรหลายต่อหลายคนมองอเมริกาด้วยความเป็นห่วง เพราะนักวันก็ยิ่งเสื่อมทรามลง แม้แต่ผู้นำคริสตจักรที่เป็นคนอเมริกันยังเรียกร้องให้อเมริกากลับใจใหม่ และหันกลับมาหาพระเจ้าอย่างแท้จริง แต่จนแล้วจนรอดดูเหมือนว่าอเมริกาจะลำพองกับความป็นมหาอำนาจและความยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจของตนเสียจนไม่ได้ยินเสียงเรียกนั้น

วันที่ 11 กันยายน ด้านหนึ่งคือความโศกเศร้า ความสูญเสีย แต่อีกด้านหนึ่งคือ ความหวังคือการหันกลับมาหาพระเจ้า การแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์

ครับ...ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องของผู้สูญเสีย และขอเอาใจช่วยอเมริกาให้เรียนรู้พระประสงค์ของพระเจ้าในเหตุการณ์ครั้งนี้... “ขอพระเจ้าอวยพรอเมริกา”